



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๗๓๑. ๑๖๔๑. ภายใน ๗๐๘๒
ที่ กษ.๑๗๑๓.๐๗/๒๖๓ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตของ สศท.๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ได้จัดทำมาตรการการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และฝ่ายบริหารทั่วไปได้แจ้งเวียนและติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว นั้น

ในการนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางและมาตรการการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทร คำดา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- ท.จก

- 11๕6 ภิรม สดง วิชาเมืองทราน

(นายนิกร แสงเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการการป้องกันการทุจริต
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1

โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ/ผลการดำเนินการ *	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8	1 ครั้งและแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนอย่างน้อย 1 ครั้ง	★ จัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 9 ธ.ค.67 และแจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ฝปท.
2. รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์	1 ครั้ง	★ จัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง วันที่ 9 ธ.ค.67 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจ.สุราษฎร์ธานีและสศท.8	ทุกส่วน/ฝ่าย
3. จัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หลายช่องทาง เช่น - การประชุมเจ้าหน้าที่ สศท.8 - Facebook สศท.8 - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในสำนักงานฯ - หนังสือแจ้งเวียนภายใน สศท.8	อย่างน้อย 3 ช่องทาง	★ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 ช่องทาง ได้แก่ - หนังสือแจ้งเวียนภายใน สศท.8 - Facebook สศท.8 - เว็บไซต์ สศท.8 - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในสำนักงานฯ	ฝปท. และ คณะทำงาน ประชาสัมพันธ์
4. จัดทำแผนการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและทรัพย์สิน	มีแผนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สศท.8	★ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สศท.8 ส่ง กพร.สศก.วันที่ 9 ต.ค.67	ฝปท.

หมายเหตุ: * สถานะการดำเนินการ ★ = ดำเนินการแล้ว เป็นไปตามแผนตัวชี้วัด, ✓ = ดำเนินการแล้ว ไม่เป็นไปตามแผน, X = ยังไม่ดำเนินการ, O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจันทร์ คำดา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568